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Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um sölu Ljósleiðarans ehf. 
 
Borgarstjórn beinir því til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur að selja allt hlutafé í Ljósleiðaranum 
ehf. Andvirði sölunnar verði notað til að lækka skuldir Orkuveitunnar. Skoðaðar verði 
mismunandi leiðir til að stuðla að því að Orkuveita Reykjavíkur fái sem mest fyrir hlut sinn í 
slíku söluferli, t.d. með beinni sölu eða hugsanlegri sameiningu við önnur fyrirtæki. Einnig má 
skoða hvort rétt sé að selja umrætt hlutafé í áföngum. 


